



บทอ่านที่ 1

กจ 17:15,22-18:1

ในครั้งนั้น เพื่อนร่วมทางพาเปาโลไปถึงกรุงเอเธนส์ แล้วเดินทางกลับพร้อมกับคำสั่งของเปาโลให้ทิลลัสและทิโมธีรีบเดินทางไปสมทบโดยเร็วที่สุด เปาโลยืนอยู่ตรงกลางที่ประชุมอภิรัฐสภาแล้วว่า “ชาวเอเธนส์ทั้งหลาย! ข้าพเจ้าพบว่าท่านมีความเลื่อมใสในศาสนา มากจริง ๆ เมื่อข้าพเจ้าเดินชมเมืองสังเกตเห็นปูชนียวัตถุต่าง ๆ ของท่าน พบแท่นบูชาหนึ่งมีคำจารึกว่า “แต่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” ข้าพเจ้ามาประกาศให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่ท่านเคารพทั้ง ๆ ที่ท่านไม่รู้จัก พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทรงสร้างทุกสิ่งที่อยู่ในโลก พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของสวรรค์และแผ่นดิน พระองค์ไม่ทรงสถิตในวิหารที่มีมนุษย์สร้างขึ้น พระองค์ไม่ทรงต้องการการปรนนิบัติจากมนุษย์ ประหนึ่งว่าพระองค์ทรงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลมหายใจและทุกสิ่งให้แก่มนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงทำให้มนุษย์ทุกคนสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คนเดียว และทรงทำให้เขาทั้งหลายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโดยทรงกำหนดช่วงเวลาและขอบเขตให้เขาได้อยู่ พระเจ้าทรงกระทำดังนี้ เพื่อให้มนุษย์แสวงหาพระเจ้าแม้จะต้องค้นหา เขาก็ยังพบพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่ห่างจากเราแต่ละคน เรายังมีชีวิตเคลื่อนไหวและมีความเป็นอยู่ในพระองค์ ดังที่ทิวบางคนของท่านกล่าวไว้ว่า “พวกเราเป็นบุตรของพระองค์ เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราจะไม่ควรคิดว่า พระเจ้าทรงเป็นเหมือนรูปทองคำ เงินหรือหิน ซึ่งแกะสลักอย่างมีศิลปะตามจินตนาการของมนุษย์ บัดนี้ พระเจ้าทรงมองข้ามเวลาในอดีตเมื่อมนุษย์ไม่มีความรู้ พระองค์ทรงบัญชาให้มนุษย์ทุกคนทั่วทุกแห่งกลับใจ เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้เมื่อจะทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม โดยผ่านมนุษย์ผู้หนึ่งที่พระองค์ทรงแต่งตั้งและทรงรับรองต่อมนุษย์ทุกคนโดยทรงทำให้ผู้นี้กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตาย”

เมื่อเขาเหล่านั้นฟังคำพูดเรื่องการกลับคืนชีวิตของบรรดาผู้ตาย บางคนหัวเราะเยาะ บางคนพูดว่า “รอไว้ฟังเรื่องนี้อีกท่านในคราวหน้าก็แล้วกัน” เปาโลจึงออกไปจากที่ประชุมสภา แม้กระนั้น บางคนก็ยังติดตามเปาโลและมีความเชื่อ... หลังจากนั้น เปาโลออกจากกรุงเอเธนส์ไปเมืองโครินธ์

พระวรสาร

ยน 16:12-15

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังไม่สามารถรับไว้ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงจะเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งหมด พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทราบคำสอนที่ทรงได้รับจากเรา ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็ขึ้นของเรากับ เพราะฉะนั้น เรายังกล่าวไว้ว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านทราบคำสอนที่ทรงรับจากเรา”



พระเจ้าทรงสร้างให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ ด้วยเหตุด้วยผล เราสามารถรู้ได้ว่ามีพระเจ้า แม้อาจต้องค้นหาแต่ก็จะได้พบได้ในที่สุด การรู้ว่าไม่มีพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยาก แต่การรู้จักพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเกินขอบเขตความเป็นมนุษย์ของเรา เราจึงต้องฟังพระเยซูเจ้าสอน เราจึงต้องวอนขอพระจิตเจ้าโปรดให้เราได้รับความจริงเพิ่มขึ้น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2011/2555

ยน 15.9-17

บทเทศน์

ข้าพเจ้าออกจากสามเณรสมัยปี 1997 และสอนคำสอนแก่นักเรียนมัธยมปลาย หลังจากสอนมาสองเดือน เพื่อนคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าและตั้งข้อสังเกตว่า “คุณไม่สามารถสอนวิชาเทววิทยาแก่เด็กมัธยมปีแรกหรอกนะ เพราะเด็กไม่สามารถรับได้ ควรสอนบทภาวนาพื้นฐานก็พอ “นั่นเป็นทั้งหมดที่ผมทำใช่ไหม” ผู้ที่แนะนำเช่นนี้เป็นครูคำสอนมา 15 ปี เป็นครูและครูฝึกแท้

ภาพเดิมของครูฝึกนี้คือ สิ่งที่พระวรสารกล่าวถึงพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าเองตรัสว่า “เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ ท่านยังรับไว้ไม่ได้” (ยน 16.12-13). พระจิตเจ้าทรงทรงสอนศิษย์เพื่อขยายความเข้าใจของพวกเขาและเพื่อเพิ่มสติปัญญาแก่พวกเขา ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งหมด” (ยน 1.13) พระองค์ตรัสดีแล้ว เพราะครูที่ดีไม่ใช่เป็นเจ้าของความจริงและชี้ขาดความจริงสำหรับศิษย์. แต่เขาหรือเธอช่วยบรรดาศิษย์ให้ค้นพบและเข้าถึงความจริง

แน่นอน พระจิตเจ้าทรงเป็นภาพของครูฝึก อย่างไรก็ตาม ประสพการณ์ธรรมดาๆของครูที่นำศิษย์ไปค้นพบโลกที่มากด้วยความรู้ และเป็นช่องทางเร้นลับของปรีชาญาณ ทำให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าในการนำเราไปพบปะเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าในพระเยซูเจ้า.

ปราศจากคำแนะนำและความรู้แจ้งแทงทะลุของพระจิตเจ้า เราจะไม่สามารถพบพระเยซูเจ้าที่ประทับในพระคัมภีร์และศีลศักดิ์สิทธิ์ได้เลย. ปราศจากพระพรหมทานของพระจิตเจ้า เราจะมีบอด เราจะไม่เห็นพระเยซูเจ้าที่ประทับท่ามกลางผู้คนที่เราพบเห็นทุกวัน

ให้เราขอความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าเพื่อเปิดตาของเราและปล่อยเราให้เห็นพระเจ้าประทับอยู่กับเรา